
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๓. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๕/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 



๒ 
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ผูไมมาประชุม 

๒๐. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒๑. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๓. ดร.อุทัย สื่อกระแสร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๔. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๙. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๑๐. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๒. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑๓. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๔. ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๕. ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  
 

 - ไมมี -  

 

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 

 - ไมมี -  

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 - ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๓ 

 

 รองศาสตราจารย ดร.(กิตติมศักดิ์)วรรณวดี มาลําพอง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมกับคณะนําเสนอท่ีประชุมวา รายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๓ เปนรายงาน

ฉบับท่ี ๒ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหมไดแตงตั้งใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา 



๔ 
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รายงานฉบับท่ี ๒ นี้ นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังยังเปนการชวย

กระตุนใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) และสามารถ 

ใชขอเสนอแนะจากรายงานฉบับท่ี ๒ นี้ เปนขอมูลเพ่ือพิจารณาสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา การบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป นอกจากนี้ สําหรับอธิการบดีและคณะผูบริหารก็จะสามารถ

นําผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดตอไป เนื่องดวยจุดประสงคสําคัญของการประเมิน

ในครั้งนี้เปนการประเมินเพ่ือพัฒนามิใชประเมินเพ่ือการตัดสิน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเปนเรื่องสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยควรเรงรัดดําเนินการใหมีความ

สมบูรณ เนื่องจากปจจุบันระบบฐานขอมูลยังไมมีเอกภาพสําหรับการนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการได  

๒. คาเปาหมายตามเกณฑท่ีหนวยงานประเมินตาง ๆ กําหนดไว เชน สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนคา

เปาหมายข้ันต่ําท่ีกําหนดไว อาจไมสะทอนหรือตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับสื่อขอมูลเชิงนอกกรอบ และควรเนนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ  

๔. มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรใหมีความชัดเจนและเปนไป 

ในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังกําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะสงผลตอ

แผนพัฒนาบุคลากร 

๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางสําหรับการกระจายอํานาจ  ใหมีความชัดเจน 

และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมุงเปาหมายไปท่ีการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๖. ขอคิดเก่ียวกับการดําเนินการเรื่องประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการโดยกําหนด

เปาหมายท่ีมุงสูความเปนเลิศ ซ่ึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจะครอบคลุมหรือตอบสนองตอกลุมประชาคมอาเซียน 

๗. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการบริหารงานมากกวาบริหารเงิน รวมท้ังใหความสําคัญ

หรือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๘. การรายงานในปท่ี 3 คณะกรรมการฯ ควรรายงานผลการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนา

หรือปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประเมินปท่ี 2 

๙. ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  

คือ นอกจากเตรียมความพรอมแลว ควรพิจารณาในประเด็นการดํารงอยูในอาเซียนอยางเขาใจประดุจเปน 

สวนหนึ่งของอาเซียน 
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๑๐. มหาวิทยาลัยควรใชเครือขายศิษยเกาเพ่ือชวยในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

รวมท้ังควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูหรือฝกอบรมความรูใหม ๆ แกศิษยเกา ซ่ึงศิษยเกาจะมีโอกาสกลับ

เขามาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑๑. สรางหรือพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังองคกร 

ในทองถ่ิน ท้ังในภูมิภาค หรือประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา เปนตน  

๑๒. ประเด็นการกําหนดคาเปาหมาย โดยท่ัวไป มี ๒ ลักษณะ คือ (๑) กําหนดใหสูง ในลักษณะกลา

เสี่ยง ภายใตสถานการณท่ีเปนจริง เปนความทาทายขององคกร (๒) กําหนดใหต่ําเพ่ือประโยชนในการประเมิน 

ซ่ึงประเมินอยางไรก็ผาน 

๑๓. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาขามชาติ มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความจําเปน และสิ่งท่ี

มหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษาไดรับประโยชน ปจจุบันนี้สังเกตไดวานักศึกษาท่ีมาศึกษาในประเทศไทย 

สวนใหญเปนนักศึกษาท่ีมาจากประเทศเวียดนาม นักศึกษาเวียดนามจะเขามาศึกษาในศาสตรท่ีประเทศ

เวียดนามไมเกง และในขณะเดียวกันจะไดเรียนรูวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนไทยดวย ดังนั้น โอกาสท่ีประเทศ

เวียดนามไดเปรียบประเทศไทยคอนขางสูง สวนเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับพมา มหาวิทยาลัยตอง

พิจารณาถึงเปาหมายท่ีจะดําเนินการจริง ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในจังหวัดเชียงใหม และมีโอกาสในการ

ทํากิจกรรมดานตาง ๆ กับประเทศพมา  

๑๔. ประเด็นสําคัญท่ีสะทอนจากผลการประเมินครั้งนี้ในสวนท่ีเปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

จากสังคมภายนอก มี ๒ ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรตระหนักและกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยตอไป คือ (๑) การผลิตครู  (๒) การลดจํานวนนักศึกษาและเนนคุณภาพการจัดการศึกษา   

ซ่ึงเฉพาะท้ังสองเรื่องนี้ถือวาครอบคลุมเกือบทุกประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควรพัฒนา 

๑๕. สถาบัน/สํานัก จําเปนตองทํางานตอบสนองตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย อาจนําไปสูการปรับหลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ 

๑๖. เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรข้ึนในเดือนเมษายน ซ่ึงจะเกิด

ผลกระทบหลาย ๆ ดาน ท้ังดานการคา การทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยในฐานะเจาภาพ 

ไดประสานงานกับชุมชนหรือทองถ่ินหรือไม มหาวิทยาลัยควรมีการประสานกับผูนําทองถ่ิน เพ่ือเปนการ

กระจายรายไดใหกับชุมชนทองถ่ินตอไป 

๑๗. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและทบทวนเรื่องของการขอสนับสนุนงบวิจัยวาควรพิจารณาจากชิ้น

งานวิจัยมากกวาพิจารณาจากท่ีมหาวิทยาลัยไดไปทํา MOU กับหนวยงานใด เพ่ือไมใหคณาจารยเสียโอกาส

ตาง ๆ เนื่องจากการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีผลกระทบตอมาตรฐานของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทบในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ และกระทบตอผลงานทางวิชาการ  

๑๘. ผลจากการประเมินเปนครั้งท่ี ๒ และไดเห็นภาพท้ัง ๔ มิติ อยางชัดเจน ในฐานะผูปฏิบัต ิ

ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนฟนเฟองท่ีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ ซ่ึงควรไดรับรูผลการประเมินดังกลาว 

เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานตาง ๆ ตอไป   



๖ 
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๑๙. ท้ัง ๘ ประเด็น อาจเลือกเฉพาะประเด็นท่ีตองการเรงรัดจริง ๆ ไมจําเปนตองดําเนินการท้ัง ๘ 

ประเด็น เพ่ือนํามาเปนกรอบในการประเมินปท่ี ๓ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียด

ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตอไป 

๒. เห็นชอบ กรอบการประเมินปท่ี ๓ ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ ดังนี้ 

(๑) ประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดีท่ีใหไวกับสภา-

มหาวิทยาลัย จํานวน ๘ ประเด็น  

(๒) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังงบประมาณแผนดิน และ เงินรายได 

(๓) ติดตามผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ท่ีใหขอเสนอแนะไวในรอบ ๒ ปท่ีผานมา คือ 

 ๓.๑ ผลงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรอบ ๒ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๓) 

 ๓.๒ ผลงานของอธิการบดีท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในรอบ ๓ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๕) 

   โดยกรณีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี จํานวน 

๘ ประเด็น อธิการบดีอาจพิจารณาทบทวนเพ่ือเลือกดําเนินการเฉพาะประเด็นท่ีจําเปนเรงดวนก็ได 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 
 

 - ไมมี -  

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

 - ไมมี -  

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
 

 - ไมมี -  



๗ 
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 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  - ไมมี -  

  

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 - ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๖.๑ แตงตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัย 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดี เปน กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนตนไป 

รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 

 

๖.๒ แตงตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) 

  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสิน



๘ 
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ของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการและ

เลขานุการ ก.ร.ม. 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี เปน กรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) ตั้งแตวันท่ี  

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนตนไป รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 

 

๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


